

Số: 603/BC-UBND

Hòa An, ngày 30 tháng 11 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong bối cảnh dịch Covid-19**

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng;
- Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Công văn số 2149/SNN-PTNT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong bối cảnh dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Hòa An báo cáo như sau:

#### **1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19**

Trong những tháng đầu năm 2021, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; nhiều mặt hàng nông sản bị tồn đọng với khối lượng lớn, giá giảm sâu; trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi, phân bón cũng tăng liên tục, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng - tiêu thụ nông sản, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, xuất khẩu NLTS. Các chuỗi sản xuất hồi phục chậm, nhân lực lao động thiếu, việc lưu thông NLTS có lúc bị ách tắc. Nhiều cơ sở sản xuất, chế biến NLTS đang thiếu hụt vốn để có thể tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát sinh thêm chi phí; một số cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện vật chất để duy trì sản xuất.

Hiện nay, toàn trên địa bàn huyện có 38 cơ sở sản xuất, sơ chế nông sản và một số cơ sở sơ chế nhỏ lẻ quy mô hộ cá thể chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Nhìn chung sản lượng tiêu thụ giảm mạnh do ảnh hưởng của cung-cầu thị trường so với trước khi xảy ra dịch bệnh.

#### **2. Những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19**

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người nông dân. Các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực

trồng trọt và chăn nuôi hoạt động sản xuất ngưng trệ, doanh thu sụt giảm, sản phẩm tiêu thụ chậm, đời sống của người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn. Đồng thời do ảnh hưởng của bệnh dịch trên gia súc liên tiếp xảy ra như: dịch tả lợn Châu Phi; dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò... nên bà con nông dân gần như không thể tái đàn sản xuất chăn nuôi. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt như miền dong hoạt động sản xuất bị giảm tới 20% sản lượng hàng hóa bán ra thị trường. Các doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi không có đầu ra sản phẩm hoặc có đầu ra nhưng giá cả rất thấp, không thu hồi được vốn để tái đầu tư sản xuất. Các cơ sở sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp như khai thác và chế biến gỗ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh bị giảm đáng kể.

### **3. Kiến nghị**

Các cấp, các ngành có những pháp giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, chế biến NLTS, nhất là khâu lưu thông, tiêu thụ sản phẩm không để gián đoạn chuỗi cung ứng.

Các ngành chức năng có chính sách giảm lãi suất, giãn nợ, khoan nợ đối với các HTX nông nghiệp, doanh nghiệp đang vay vốn để sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

Tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp, doanh nghiệp vay các nguồn vốn với lãi suất thấp, thời hạn vay trong 2-3 năm, mức lãi bằng 1/2 lãi suất thương mại để cho HTX nông nghiệp vay đầu tư xây dựng kho bãi, chế biến, tái cấu trúc sản xuất, mua con giống, mở rộng sản xuất sau khi hết dịch bệnh.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hòa An./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, NN (NH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đàm Thanh Hưởng**